



ที่ สร ๐๐๓๒.๐๐๗/ว ๗๔๐

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถนนกรุงศรีนอก อำเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การจัดทำต้นทุนบริการ (Unit cost) ปี ๒๕๕๘

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป และผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดการแบ่งกลุ่มหน่วยบริการตามความรับผิดชอบของวิทยากร(ครู ก) จำนวน ๑ ชุด
๒. คู่มือการจัดทำต้นทุนหน่วยบริการด้วยโปรแกรม Korat Cost ปี ๒๕๕๘ จำนวน ๑ เล่ม

ตามมติที่ประชุมคณะวิทยากร(ครู ก) การจัดทำต้นทุนบริการ(Unit Cost) ด้วยโปรแกรม Korat Cost เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ได้กำหนดแนวทางดำเนินการจัดทำต้นทุนบริการของหน่วยบริการในเขตจังหวัดสุรินทร์ โดยใช้การแบ่งกลุ่มหน่วยบริการให้วิทยากรครู ก เป็นพี่เลี้ยงในการจัดทำต้นทุนหน่วยบริการปี ๒๕๕๘ เพื่อให้หน่วยบริการสามารถศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนในมุมมองของผู้ให้บริการและพิสูจน์ต้นทุนการดำเนินการที่แท้จริง ในการจัดบริการที่มีคุณภาพเพื่อประชาชน ดำเนินงานจัดทำต้นทุนบริการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จึงขอส่งรายละเอียดการแบ่งกลุ่มหน่วยบริการตามความรับผิดชอบของวิทยากร(ครู ก) และคู่มือการจัดทำต้นทุนหน่วยบริการด้วยโปรแกรม Korat Cost ปี ๒๕๕๘ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

๑. ให้หน่วยบริการครู ก ประสานงานกับหน่วยบริการที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำต้นทุนหน่วยบริการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๒. สำหรับโรงพยาบาลสุรินทร์ ให้ส่งข้อมูลต้นทุนหน่วยบริการ (ไฟล์ Cost Project และ ไฟล์ Data) ภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๓. หน่วยบริการจัดส่งข้อมูลต้นทุนหน่วยบริการ (ไฟล์ Cost Project และ ไฟล์ KoratData) ภายในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

โดยส่งให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ทาง E-mail : attapong9@hotmail.com

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรารุช ชินตา)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๖๐๔๖

โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๔๖๑๔

“รู้หน้าที่ มีน้ำใจ ใส่ใจส่วนรวม”

รายละเอียดการแบ่งกลุ่มหน่วยบริการตามความรับผิดชอบของวิทยาการ (ครู ก)
การจัดทำต้นทุนหน่วยบริการ (Unit Cost) ปี ๒๕๕๘

ลำดับ	รายชื่อวิทยาการ	หน่วยบริการ (ครู ก)	หน่วยบริการที่รับผิดชอบ
๑	นางเรณุ ทองศรี นางสุภาวิรัตน์ ทองใจ นายธนวัฒน์ ปวีณรัตน์ธนากร	รพ.ศิขรภูมิ	รพ.สนม, รพ.สำโรงทาบ, รพ.โนนารายณ์
๒	นางจารุณี มานูจำ นางเพิ่มพร ประดับศรี นางนิตยา พลบูรณ์ศรี นางศรีภา ชุกกลิ่น	รพ.จอมพระ	รพ.เขวาสินรินทร์
๓	นางนิยม ภัทรมาลี นางสาวสาธิตา แก้วหล้า นางเยาวลักษณ์ ตัวสะอาด	รพ.บัวเขต	รพ.ศรีณรงค์
๔	นางสายใจ พรหมมณี นายเสวย สมศรี นางสาวปัทมา บุญเจริญ	รพ.รัตนบุรี	รพ.ชุมพลบุรี, รพ.ท่าตูม
๕	นางพิสมัย พันนวล นายพิเชษฐ์ จารัตน์ นายวิทยา อินทเสก	รพ.ลำดวน	รพ.สังขะ
๖	นางสาวปัทมวัฒน์ ขบวนดี นางพีระพรรณ ก่อแก้ว นายเกียรติชนพัฒน์ มนตรี	รพ.ปราสาท	รพ.กาบเชิง, รพ.พนมดงรัก
๗.	นางสาวราภรณ์ โด่งดั่ง นายสุทิน อินทอม นายอิสราพงษ์ อินทร์แจ้ง	รพ.สุรินทร์	- เนื่องจากใช้โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลการบริการต่างจากแห่งอื่น ให้พัฒนาการเชื่อมต่อข้อมูลกับโปรแกรม Korat Cost